



German Red Cross 

 Australian Red Cross
THE POWER OF HUMANITY

INTERNATIONAL DAY FOR DISASTER REDUCTION 2013

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Lời kêu gọi hòa nhập người khuyết tật vào Giảm nhẹ Rủi Ro Thảm Họa và Thích Ứng với Biến Đổi Khí Hậu

Long Xuyên, An Giang, ngày 29 tháng 10 năm 2013 – Các tổ chức về người khuyết tật, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng các tổ chức phát triển quốc tế như CARE, Hội Chữ thập đỏ Úc và Hội Chữ thập đỏ Đức chung tay để đưa người khuyết tật thành tâm điểm trong quản lý thảm họa nhân dịp Việt Nam cùng thế giới kỷ niệm Ngày Giảm nhẹ Rủi ro Thảm họa Quốc tế.

Theo tổ chức quốc tế CBM, cứ mỗi một người thiệt mạng do thiên tai thì có 3 người khác bị thương hoặc mang thương tật suốt đời. Người khuyết tật thường chịu tổn thương nhiều gấp đôi những đối tượng khác khi trong hoàn cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu, vì họ phải sống cùng khuyết tật và họ thường có khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, lương thực thực phẩm và công việc trước và sau khi thảm họa diễn ra. Cô Nguyễn Thị Sinh, sống tại ấp Văn Trà, tỉnh An Giang, có một con trai khuyết tật 15 tuổi và một bé trai sơ sinh. Chị rất ít khi được ra khỏi nhà, “*tôi phải ở nhà để chăm sóc 2 con trai. Khi nước lũ dâng lên, chồng tôi không thể ra ngoài cánh đồng và chúng tôi cũng phải đi vay mượn để mua thức ăn*”

May mắn là, việc hòa nhập người khuyết tật trong các chương trình thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thảm họa đã có những bước tiến quan trọng, ở Việt Nam cũng vậy. Bà Amanda Benson, điều phối viên quốc gia của Hội Chữ thập đỏ Úc tại Việt Nam phát biểu “*trong những năm gần đây Chữ thập đỏ đã có những nỗ lực toàn cầu nhằm đảm bảo hòa nhập người khuyết tật trong tất cả các chương trình giảm nhẹ rủi ro thảm họa. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức về người khuyết tật tại hai tỉnh An Giang và Kiên Giang với mục đích đảm bảo tiếng nói của người khuyết tật cũng như giúp người khuyết tật có thể tham gia phòng ngừa và ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.*”

Tổ chức quốc tế CARE cũng đang phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam tại An Giang và Sóc Trăng, nhằm đưa tiếng nói của người khuyết tật vào các kế hoạch và quyết định của chính quyền địa phương. “*Là người khuyết tật, chúng tôi rất hiếm khi được mời tới các buổi gặp gỡ như thế này. Vì vậy, tôi rất vui khi có cơ hội tham gia đóng góp. Tham gia vào quá trình lập kế*

hoạch áp về thích ứng biến đổi khí hậu đã giúp tôi hiểu rõ về biến đổi khí hậu, thời tiết, ảnh hưởng của chúng tới cuộc sống hàng ngày cũng như những gì tôi có thể đóng góp cho cộng đồng. Tôi vui lắm”, anh Lâm Văn Được, ấp Vat Lai, An Giang chia sẻ.

Hôm nay, một lượng lớn cán bộ và nhân dân đã có mặt tại An Giang để hiểu hơn về năng lực của người khuyết tật và vận động lòng ghép sâu rộng hơn cho những nhu cầu của người khuyết tật trong các chương trình biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai. Bên cạnh bài phát biểu của đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, đài truyền hình An Giang sẽ chủ trì một buổi tọa đàm với sự tham gia của các hội viên Hội người khuyết tật An Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ban phòng chống bão lụt tỉnh.

Một cộng đồng có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa đồng nghĩa với việc mọi cá nhân đều tham gia vào quá trình đó. “*Cùng với chính phủ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ, tổ chức CARE sẽ tiếp tục nỗ lực cho sự phát triển toàn diện và thay đổi lâu dài trong cộng đồng và sự góp sức cho xã hội của mọi người đều được đánh giá công bằng . Chúng ta công nhận rằng người khuyết tật có nhiều tài năng, năng lực và khả năng đóng góp, mà chúng ta chưa tưởng tượng hết, cho mục tiêu giảm nhẹ rủi ro thảm họa và ứng phó biến đổi khí hậu”, ông Claudia Futterknecht, Giám đốc Quốc gia – tổ chức quốc tế CARE tại Việt Nam*

Lễ kỷ niệm ngày giảm nhẹ rủi ro thảm họa quốc tế của tỉnh được tổ chức tại khách sạn Long Xuyên, thành phố Long Xuyên, từ 8h tới 11h sáng, ngày thứ Ba, 29 tháng 10.

Tổ chức quốc tế CARE tại Việt Nam

Với mục tiêu hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Đồng Bằng Sông Cửu Long trong việc thích ứng với các ảnh hưởng đang ra tăng của biến đổi khí hậu cũng như nâng cao khả năng phục hồi của cộng đồng, tổ chức CARE tại Việt Nam cùng với nguồn vốn hỗ trợ của cơ quan phát triển Úc đang thực hiện dự án thích ứng dựa vào cộng đồng cho vùng Mekong (ICAM) tại 5 xã, huyện An Phú tỉnh An Giang và huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng từ tháng 8/2012 tới tháng 12/2014. Thông qua các hoạt động DRR, sinh kế, nâng cao nhận thức và hỗ trợ phát cải thiện năng lực, dự án của CARE đang hướng tới 5000 người dân nghèo và dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người không có đất hoặc đất đai cằn cỗi, cùng với sự tập trung tới các đối tượng là phụ nữ, dân tộc thiểu số và người khuyết tật

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Úc, Hội Chữ thập đỏ Đức

Tài trợ bởi Chương trình Hành động Ứng phó Biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng của Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc, ba Hội Chữ thập đỏ quốc gia Việt Nam, Úc và Đức đang giúp đỡ các cộng đồng ở An Giang và Kiên Giang xây dựng các chiến lược phòng ngừa thảm họa và giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương trong các điều kiện khí hậu thay đổi.

Dự án áp dụng mô hình đã rất thành công về giảm nhẹ rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bao gồm tập huấn cho cộng đồng, trường học và đội ứng phó khẩn cấp, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm, cung cấp các nguồn lực và thiết bị cho cộng đồng. Dựa trên kinh nghiệm và khả năng của Phong trào Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ tại Việt Nam và khu vực, các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu sẽ được lồng ghép vào các lĩnh vực nước sạch, vệ sinh, sức khỏe và sinh kế .

Mọi chi tiết, xin liên lạc:

Anh Nguyễn Tiến Trường

Cán bộ Quản lý chất lượng

Hội Chữ thập đỏ Úc

Di động: + 84 (0) 936 651956

Email: ttnghuyen@redcross.org.au

Chị. Nguyễn Thị Thùy Linh

Giám đốc dự án ICAM

CARE International in Viet Nam

Di động: + 84 (0) 979 857271

Email: linh.ntt@care.org.vn